



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง งานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๗๕๒๙ ๑๕๐๒

ที่ ตง ๐๐๑๒ / ๓๓๓

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ และการทดสอบขับรถ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ

ตามที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๔๑๗ / ๖๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งผลการขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถและการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถและการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามที่เสนอขอ นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง มีความจำเป็นต้องขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากทางหุ้นส่วนจำกัด ส.เกิตนวล ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา ข้อ ๕ (ก) กำหนดจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๕๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) แต่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา ซึ่งทางหุ้นส่วนจำกัด ส.เกิตนวล ผู้รับจ้าง ยังมีได้ส่งมอบงานจ้างฯ แต่อย่างใด และผู้ควบคุมงานได้รายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฯ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่าผู้รับจ้างทำงานได้ร้อยละ ๙๐ ของงานก่อสร้างทั้งโครงการ สาเหตุที่ทำให้งานล่าช้า เนื่องจากการปล่อยท่อระบายน้ำจากสำนักงานฯ ไปยังท่อน้ำใหญ่ภายนอกสำนักงานฯ ซึ่งตามแบบแปลนอยู่กลางถนนใหญ่ คณะกรรมการรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นควรให้เปลี่ยนการปล่อยท่อระบายน้ำดังกล่าวไปลงสระน้ำของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานขนส่งตรัง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบรับจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง และในการก่อสร้างถนนคอนกรีตจะต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ ๒๘ วัน ซึ่งขณะนี้ผู้ควบคุมงานได้ส่งตัวอย่างคอนกรีตไปทดสอบ รอผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ได้แจ้งให้ สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ คลาดเคลื่อนไปด้วย ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจึงขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ใหม่ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ระยะเวลา

ดำเนินโครงการ สมบูรณ์ (ตรวจรับงาน , ติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด ๓ เดือน และสรุปปิดโครงการ ๑ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์)

ขนส่งจังหวัดตรัง

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔"

